

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นทั้งสถาบันชนชั้นมูลฐาน และสถาบันแรกที่มนุษย์ทุกคนได้เกี่ยวข้อง การสร้างสถาบันครอบครัวใหม่นั้นคงแข็งแรงย่อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม เพราะสถาบันครอบครัวเป็นกลไกสำคัญในอันที่จะสร้างบุคลิกภาพของบุคคล อันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคุณภาพของประชากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติ แม้มอบหมายในการดำเนินชีวิตครอบครัวไม่ว่าจารีตประเพณีหรือกฎหมาย จึงมีความสำคัญที่ควรพิจารณา วิทยานิพนธ์นี้มุ่งหมายที่จะกล่าวถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในคานาทรพีสิน ซึ่งมีความสำคัญต่อเอกภาพ และความเป็นอยู่ทั้งในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยเฉพาะระบบทรพีสินระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมาย แต่จะไม่กล่าวถึง โดยละเอียดซึ่งการทำสัญญา ก่อนสมรส เพราะได้มีผู้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดแล้ว \*

### ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ฉบับแรก ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้กล่าวถึง ระบบทรพีสินระหว่างสามีภรรยาโดยใช้หลักเกณฑ์ของระบบทรพีสินบริคณห์ทั่วไป กล่าวคือ ให้อำนาจสามีในการจัดการทรพีสินทั้งหลายของคู่สมรส บรรดาที่มีใช้ส่วนตัว แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ฉบับที่สอง คือฉบับที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ได้ใช้หลักเกณฑ์ของระบบทรพีสินบริคณห์เฉพาะสินสมรส กล่าวคือ ให้อำนาจสามีและภรรยาในการจัดการทรพีสินที่ได้มาภายหลังการสมรสรวมกัน ซึ่งนับว่าเป็นความคิดใหม่ในกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็นเพราะความต้องการให้เกิดความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์บัญญัติไว้ในกฎหมายไทย และหลักเกณฑ์ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศ

---

\* กู สุพจน์ ณ.บางช้าง สัญญาก่อนสมรส วิทยานิพนธ์ปริญญาโททางนิติศาสตร์,

บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ. ๒๕๑๕

ยอมเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาที่เพิ่งแก้ไขใหม่ และการพัฒนากฎหมายไทยในเรื่องนี้ต่อไป

## ๒. ขอบเขตและวิธีกาำเนินการศึกษา

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษา หลักเกณฑ์ของ ระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาตามที่บัญญัติไว้ในบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่โคตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาที่มีอิทธิพลต่อระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาของกฎหมายไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยเฉพาะ ระบบทรัพย์สินของประเทศที่ไชประมวลกฎหมาย ในการศึกษาจะเน้นระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาตามกฎหมาย และทำการศึกษาโดยใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมเชิงเอกสาร ( Documentary Research ) โดยศึกษาจาก กฎหมาย คำรากกฎหมาย และคำพิพากษา และศึกษาด้วยวิธีพรรณนาและวิเคราะห์ ( Descriptive and analytical method ) โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และวิจารณ์พร้อมทั้งหาข้อ เสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการใช้และในการปรับปรุงกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยา

## ๓. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้

เนื่องจากได้มีการแก้ไขระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาในกฎหมายไทยครั้ง กลาวแล้วข้างตน การทำการศึกษาเชิง เปรียบเทียบที่วิทยานิพนธ์นี้มุ่งกระทำย่อมจะทำให้ สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ของ ระบบทรัพย์สินระหว่างสามภรรยาที่เพิ่งแก้ไขใหม่ได้ดีขึ้น อัน จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษา การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายถ้าหากจะ พึงมีในอนาคต